

# CHUYỆN LỊCH-SỬ và NHÂN QUẢ

Ngô-Nấm.

Người Tây phương thường nói ‘WHAT GOES AROUND , COMES AROUND’ Câu chuyện lịch sử sau đây về mối liên hệ giữa hai danh nhân lỗi lạc của thế giới trong thế kỷ 20 và vài biến cố của thế chiến thứ hai, đưa chúng ta chiêm-nghiệm về lý nhân quả giữa chôn ta bà này.



Người nông phu nghèo đó là ông Fleming ở Tô-cách-Lan. Một hôm, trong lúc đang chăm chỉ cuốc đất ngoài đồng để kiếm sống, nuôi gia đình, ông nghe tiếng kêu cứu vọng ra từ phía bãi lầy vùng bên cạnh. Vất cuốc, ông vội-vã chạy gấp về hướng có tiếng kêu la để tiếp cứu. Nơi đây, thật hãi hùng, một cậu bé đang bị lún dần xuống bãi sinh lầy đen thối. Cậu vừa kêu la, vừa vùng vẫy, cố vươn lên, nhưng vô hiệu, vì cậu đang bị lún xuống dần và sinh lầy đã dâng cao tới ngực. Nông phu Fleming không quản hiểm nguy, đã liều mình nhảy xuống vũng lầy và lập thể cứu được cậu bé sắp chìm vào cõi tử hải hùng!

Thế rồi, ngày hôm sau một cỗ xe lộng-lẫy tiến đến xóm nghèo của ông nông phu. Một nhà quý tộc với y phục sang trọng bước ra và tự giới thiệu là cha của đứa bé mà nông phu Fleming đã cứu sống ngày hôm qua.

“Tôi đến đây để xin trả ơn ông, may nhờ có ông đã liều mình cứu được mạng sống con trai tôi”; nhà quý tộc ân cần nói.

“Xin cảm ơn ngài, nhưng tôi không thể nhận trả ơn trong việc làm cứu độ sinh mạng con người”; người nông phu lễ phép đáp.

Trong lúc đó cậu con trai của người nông phu vừa bước ra cửa túp lều lụp xụp, ngơ ngác nhìn người khách lạ.

“Có phải thiếu niên đó là con trai của ông không?”; nhà quý tộc hỏi.

“Vâng, thưa phải”

“Vây, mong ông nhận cho tôi được làm một hạnh nguyện này. Cho tôi được đài thọ cậu bé ăn học tại các học viện có cùng mức độ giáo dục mà con tôi đang được hưởng. Nếu thiếu niên này có tâm hồn cao quý như cha nó, tôi tin chắc rằng sau này cậu sẽ trở thành mẫu người mà hai chúng ta sẽ được hãnh diện.”

Hảo ý đó của nhà quý tộc được thực hiện. Con trai người nông phu nghèo Fleming được gọi vào học các trường tốt nhất ở Anh quốc cho đến khi cậu tốt nghiệp Bác sĩ Y- khoa tại St. Mary’s Hospital Medical ở Luân-Đôn, và rồi trở thành một danh nhân lừng lẫy của thế giới do việc ông đã phát